

Số: /BC-SGDĐT

Thái Bình, ngày tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thực hiện Văn bản số 08/HĐPHPBGDPL ngày 08/11/2022 của Hội đồng PHPBGDPL cấp tỉnh về việc báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

Thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở GDĐT đã ban hành tương đối đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác PBGDPL như:

- Công văn số 208/SGDĐT-KHTC ngày 24/3/2022 của Sở GDĐT về việc thực hiện quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
- Công văn số 243/SGDĐT-GDTCCTHSSV ngày 04/4/2022 về việc tăng cường công tác quản lý, theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, giáo viên, học sinh liên quan đến cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine
- Công văn số 551/SGDĐT-GDTCCTHSSV ngày 29/6/2022 của Sở GDĐT v/v tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản

Trong đó, Sở đã phân công cụ thể nội dung PBGDPL cho các phòng thuộc Sở, phòng GDĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở theo đúng chức năng, nhiệm vụ qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm của việc tự học tập, tìm hiểu pháp luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ), người học trong ngành. Nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về PBGDPL; có giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục (CSGD) đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Sở GDĐT đã tích cực phối hợp với HĐPHPBGDPL các cấp, các ban, ngành Tư pháp, Công an, Tòa án, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Báo, Đài và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các đợt cao điểm về PBGDPL, đặc biệt là các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh; thực hiện các giải pháp tăng cường công tác thông tin, định hướng công tác PBGDPL phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong năm 2022, các cấp quản lý giáo dục, các CSGD đã bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp và của Sở GDĐT, ban hành kế hoạch để triển khai và tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả nhất định, đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai công tác PBGDPL trong CSGD, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; CC,VC, NLĐ, học sinh và cha mẹ học sinh trong toàn ngành.

II. Tình hình và kết quả công tác PBGDPL

1. Nội dung tuyên truyền; hình thức tuyên truyền; xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật; triển khai thực hiện các Đề án PBGDPL

a) Nội dung tuyên truyền; hình thức tuyên truyền

*** Nội dung tuyên truyền**

Năm 2022, bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GDĐT, UBND tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành GDĐT năm học 2021 -2022, 2022-2023, Sở GDĐT thực hiện tốt việc thông tin, phổ biến pháp luật trong các lĩnh vực, phạm vi quản lý; chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và những vấn đề về giáo dục được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận. Nội dung tuyên truyền, PBGDPL bám sát các nhiệm vụ trọng tâm năm học của ngành, các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý Nhà nước về GDĐT; chú trọng phổ biến các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật; thông tin rộng rãi, kịp thời các dự thảo chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách và soạn thảo văn bản. Cụ thể:

- Truyền truyền nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, người lao động, học sinh sinh viên trong ngành và Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII, các Kết luận mới đây của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến lĩnh vực, phạm vi quản lý.

- Phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật mới được ban hành; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm ma túy, dịch bệnh, thiên tai, tệ nạn xã hội; hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển đổi số; pháp luật về khiếu nại, tố cáo; pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

biên đảo; an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tập trung tuyên truyền cho nhân dân, ngư dân tại khu vực biên giới biên nội dung pháp luật về đất đai; phân biệt được giữa khai thác, đánh bắt thủy, hải sản hợp pháp và bất hợp pháp, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

* Hình thức tuyên truyền, PBGDPL

Công tác tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện thông qua các hình thức đa dạng, hiệu quả, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế, coi trọng việc thực hành vận dụng, tổ chức hình thức dạy học linh hoạt theo hướng tích hợp, lồng ghép việc sử dụng CNTT vào quá trình dạy học nhằm tăng cường hiệu quả dạy học thông qua các phương tiện nghe nhìn, các mô hình trực quan; trong đó ưu tiên thực hiện PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin nội bộ của nhà trường, đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn trong việc phổ biến pháp luật cho CB, CC, VC, NLĐ, HSSV trong CSgD như:

- Truyền tải kịp thời các VBQPPL tới các cấp quản lý giáo dục, các CSGD lồng ghép qua các buổi tập huấn chuyên môn, các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý, sơ kết năm học; đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở, chuyên mục hỏi - đáp trên Cổng thông tin điện tử, băng rôn, khẩu hiệu,...

- Tổ chức tập huấn các nội dung về ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thanh tra thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng tránh đuối nước và phương pháp dạy bơi, cứu đuối an toàn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán năm 2022; tập huấn, bồi dưỡng và triển khai công tác an ninh, an toàn trường học và phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh; tập huấn Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và triển khai một số nội dung liên quan đến công tác quản lý tài chính; tập huấn tập hợp chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2021, cho khoảng 720 người là Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, giáo viên cốt cán, có liên quan.

- Thông qua hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn lồng ghép, tích hợp giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức cho học sinh vào các môn học, tiết học phù hợp; nâng cao chất lượng PBGDPL, giáo dục đạo đức trong môn học Giáo dục công dân và các môn học khác trong nhà trường. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/C T- TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

b) Xây dựng, quản lý khai thác Tủ sách pháp luật

Các CSGD đã xây dựng được phòng thư viện, trong đó có tủ sách pháp luật, thường xuyên bổ sung tài liệu, thiết bị phục vụ công tác PBGDPL. Các danh mục sách pháp luật được trang bị, xây dựng, quản lý, khai thác theo nhu cầu thực tế nghiên cứu giảng dạy, học tập tại đơn vị. Kịp thời giới thiệu nội dung sách, báo, tài liệu pháp luật, thiết bị PBGDPL mới trên bảng tin Thư viện, Công thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận tiện cho người đọc tìm hiểu, đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật, thiết bị PBGDPL của Tủ sách pháp luật.

2. Củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật

Hàng năm, Sở đã có văn bản hướng dẫn xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế của Sở, các Phòng GDĐT, các CSGD trong toàn ngành, cụ thể:

- Tại cơ quan Sở: Bộ phận pháp chế của Sở đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Công văn số 5592/VPCP-TCCV ngày 17/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của phòng pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Lãnh đạo Sở giao Văn phòng là đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch; xây dựng và tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả công tác PBGDPL luật theo quy định; phối hợp với các phòng thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL; phối hợp các phòng thuộc Sở và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL theo nhiệm vụ được giao. Văn phòng Sở bố trí 01 Lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác pháp chế. Sở GDĐT đã giới thiệu 01 đồng chí Lãnh đạo Sở tham gia là thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của tỉnh, qua đó, tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL. Hiện nay Sở GDĐT có 01 đồng chí là báo cáo viên pháp luật của tỉnh.

- Đối với Phòng GDĐT: Trưởng phòng GDĐT có trách nhiệm chỉ đạo, bố trí 01 cán bộ phụ trách, kiêm nhiệm công tác pháp chế và PBGDPL trong các nhà trường.

- Đối với các CSGD trực thuộc Sở: Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, bố trí 01 cán bộ phụ trách, kiêm nhiệm công tác pháp chế và PBGDPL trong nhà trường.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Trong năm 2022, các nhiệm vụ, nội dung PBGDPL đều được triển khai thực hiện có hiệu quả, về cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra. Các cấp quản lý

giáo dục, các CSGD đã bám sát, ban hành các kế hoạch để chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả nhất định, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong CSGD đưa đến hiệu quả, tác động thiết thực, góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về GDĐT. Đồng thời, việc học tập các môn học pháp luật được HSSV chú trọng và ngày càng hứng thú hơn đối với môn học, thể hiện qua thái độ học tập của HSSV không chỉ trong chương trình chính khóa mà còn trong các hoạt động giáo dục ngoại khóa. Công tác tuyên truyền, PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử ngày được quan tâm, chủ động cập nhật thường xuyên, giúp cho các cấp quản lý giáo dục, các CSGD thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu, tiếp cận thông tin pháp luật.

Việc theo dõi, kiểm tra trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện thường xuyên, thông qua các loại báo cáo của các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, triển khai tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ...

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

a. Khó khăn, vướng mắc

- Lực lượng làm công tác pháp chế nói chung, công tác PBGDPL trong CSGD nói riêng có hạn so với khối lượng công việc; đội ngũ cán bộ làm công tác báo cáo viên còn phải kiêm nhiệm công tác chuyên môn nên khi tham mưu tổ chức triển khai thực hiện còn có hạn chế.

- Sinh hoạt “Ngày pháp luật Việt Nam” được quan tâm thực hiện nghiêm túc, thường xuyên đi vào nề nếp nhưng chỉ dừng lại ở việc tổ chức sinh hoạt hàng tháng tại đơn vị để triển khai, quán triệt, thông tin, tuyên truyền nội dung của các văn bản pháp luật mới ban hành; chưa có nhiều hình thức, hoạt động thiết thực, cụ thể để hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” nên hiệu quả mang lại chưa cao. vẫn còn có đơn vị chỉ đạo việc xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL chưa thật sự sâu sát.

- Việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tiếp tục được quan tâm thực hiện nhưng hiệu quả chưa thật cao.

b. Nguyên nhân

- Số lượng VBQPPL được ban hành, sửa đổi, bổ sung ngày càng nhiều nhưng việc cập nhật bổ sung các đầu sách cho Tủ sách pháp luật cũng còn hạn chế, chưa kịp thời trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của CNTT.

- Công tác PBGDPL chưa được cấp kinh phí riêng để thực hiện. Do đó, các hoạt động như: tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên, sinh hoạt các câu lạc bộ, sinh hoạt tìm hiểu pháp luật ngoại khóa,... chưa được tổ chức thường xuyên, chủ yếu lồng ghép vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nên đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện.

- Do tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến một số hoạt động tuyên truyền, PBGDPL của các đơn vị.

IV. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới

1. Quan tâm đầu tư kinh phí, chế độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng như đầu tư phương tiện làm việc để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung và yêu cầu của công tác PBGDPL trong CSGD, nhất là với yêu cầu tăng cường ứng dụng CNTT như hiện nay.

2. Ngành Tư pháp và ngành GDĐT tiếp tục quan tâm phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên của các CSGD.

Trên đây là báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Hà